



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงแนะวิธีการ ปลูกฝังให้คน รักการอ่านหนังสือ



สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในปี 2529 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงดำริจัดงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการได้เสด็จฯ กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนฯ และทอดพระเนตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดในการจัดงานแตกต่างกันไป สำหรับปีนี้เป็นการจัดงานฯ ครั้งที่ 22 ในแนวคิดรักการอ่านและภาษาไทยเข้มแข็ง ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม “ชูชาติ กำภู” กรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์

### ปัญญานันทภิกขุ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับภาษาและการรักการอ่าน บางส่วนว่า ภาษาเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละชุมชน เหมือนกันบ้าง ไม่เหมือนกันบ้าง คนสมัยนี้ไม่รักการอ่าน เพราะไม่ตื่นเต้น มีสื่ออื่น ที่ไม่ใช่หนังสือเช่น ฟังเทป, ดีวีดี อีกทั้งคนสมัยนี้ชอบอ่าน เรื่องสั้นๆ ไม่ชอบเรื่องยาวๆ ซึ่งคนที่เขียนเรื่องยาวจะเขียนเก่ง เนื้อเรื่องมีเอกภาพ คนอ่านต้องชอบด้วย เดี่ยวนี้พระองค์เองไม่ค่อยได้ทรงอ่านหนังสือมากนัก ทรงเคยลองจดดูว่าปีๆหนึ่ง ทรงเคยอ่านหนังสือได้ 40 เล่ม แต่ปีนี้ทรงอ่านได้ 20 เล่ม เพราะต้องทรงอ่านอย่างอื่น เช่น โครงการต่างๆ ที่มีคนเขียนรายงานมาถวาย นอกจากนี้ยังรับสั่งต่อไปว่า คนเป็นครู คือนักเรียนตลอดชีวิตและ ต้องรักการอ่าน ถ้าไม่รักการอ่านก็ไม่มีอะไรจะสอน ครู ที่เขียนหนังสือ บางทีไม่รู้เรื่องต้องมาปรึกษา พระองค์เองก็เคยทรงเขียนซีทให้นักเรียนอ่าน นักเรียนบอกไม่รู้เรื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า คนสอนเข้าใจก็เขียนตามที่เข้าใจ ละทิ้ง บางอย่างทีคนอ่านไม่รู้เรื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังรับสั่งถึงการปลูกฝังให้คนรักการอ่านหนังสือว่า ให้ฝึกทุกวัน วันละนิด วันละน้อย โรงเรียนหลายแห่งในต่างจังหวัดรณรงค์ในการ รักการอ่านด้วยการอ่านนิทานต่างๆ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดี ช่วยสร้างให้รักการอ่านและมีจินตนาการ เด็กจะรักการอ่าน ครอบครัวพ่อแม่ก็ควรรักการอ่านด้วย บางคน พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูก ก็ต้องพึ่งครูที่โรงเรียน ครูอ่าน ให้เห็นแล้วมาคุยให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กอ่านต่อ ก็เป็น การฝึกให้เด็กรักการอ่านได้บ้าง ตอนนี้มี 2 ทฤษฎีว่า ให้สอนตั้งแต่เล็กๆ จะดี เริ่มการอ่านตั้งแต่อายุน้อย แต่ อีกทฤษฎีให้เด็กที่ขี้เกียจเตรียมความพร้อมเรื่องเข้าสังคม เรื่องสุขภาพไปก่อน ซึ่งก็ตอบไม่ได้แน่ชัดว่า แบบไหนดี ซึ่งพระองค์ทรงถูกสอนมาทั้ง 2 ทฤษฎี ผู้ใหญ่บอกว่าให้อ่านเร็วๆดี เลยทรงอ่านได้ตั้งแต่อยู่บนบัล เพราะชน เหลือเกิน อ่านหนังสือแล้วจะได้อยู่กับที่ แต่อีกทฤษฎีก็บอกว่าเรียนเร็วสมองจะเหนื่อย โตขึ้นจะไม่ค่อยดี

และในช่วงท้าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งว่า นอกจากเรื่องการอ่านแล้วก็ควรสอนเรื่องเกิดมา

ให้ช่วยเหลือคนอื่น เห็นใครตกทุกข์ได้ยาก อย่านิ่งดูตาย แต่คนไทยทั่วไปเป็นคนมีน้ำใจ ไม่ต้องสอนมาก  
การที่คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกันเป็นเรื่องที่ดีมาก.